



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า มติชน ไทยโพสต์ M2F บางกอกโพสต์</p> <p>แนวหน้า</p> <p>มติชน แนวหน้า ข่าวสด ไทยโพสต์</p> <p>ผจก.รายวัน360 องศา</p>	<p>พยาบาลทำรุนแรงกับผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชาติ พรเจริญพงษ์ ผอ.รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก กล่าวถึงคลิปพยาบาลวิชาชีพกระทำไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุ ว่า ขอแสดงความเสียใจและกราบขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ทำหนังสือเสนอ ผวจ.พิษณุโลกให้ย้ายพยาบาลวิชาชีพคนดังกล่าวออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการที่รพ. ส่วนสาเหตุที่พยาบาลมีพฤติกรรมดังกล่าวคาดว่าเกิดจากความเครียดสะสมส่วนตัว ส่วนที่มีข่าวในสื่อโซเชียลว่าผู้ป่วยเสียชีวิตนั้นไม่เป็นความจริง จากการตรวจอาการผู้ป่วย พบว่าดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ รพ.พุทธชินราชมีแพทย์และพยาบาลประมาณ 1,600 คน มีผู้มาใช้บริการประมาณ 3,000 รายต่อวัน พยาบาล 1 รายต้องดูแลผู้ป่วย 12-15 ราย ซึ่งถ้าจะให้ทั่วถึงต้องใช้พยาบาล 1 รายต่อผู้ป่วย 2-3 ราย ทำให้พยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้ช่วยสจ.พิษณุโลก กล่าวว่า สธ.มีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจน เพื่อป้องกันบริการที่ไม่เหมาะสม สจ.พิษณุโลกได้กำชับรพ.ในจังหวัดเกี่ยวกับการบริการคนไข้แล้ว หากมีแพทย์และพยาบาลบริการไม่ดีสามารถร้องเรียนที่สจ.พิษณุโลกได้</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.อังคณา สิริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล กล่าวว่า สภาฯ ขอแสดงความเสียใจต่อญาติและสังคม และจะตั้งคกก.สอบจริยธรรมภายในวันที่ 28 ก.ย.นี้ การลงโทษมีตั้งแต่ออกพักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต สูงสุดนาน 2 ปี และรุนแรงสุด คือ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งทุกการลงโทษมีผลต่อเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ และประวัติการรับราชการ เบื้องต้น จากการสอบถามหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤติ ระบุพยาบาลคนนี้ทำงานดีมาตลอด รวดเร็ว ไม่มีกิริยารุนแรง ช่วงขณะเกิดเหตุพยาบาลเห็นคนไข้ช็อกชอบเตี้ยๆ เกรงว่าจะตกจึงใช้แรงกระชาก และยังมีความเป็นห่วงจึงใช้หมอนรองศีรษะ อย่างไรก็ตาม อยากให้เห็นใจเนื่องจากมาตรฐานการดูแลคนไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤติ ใช้พยาบาล 1 คนต่อคนไข้ 2 คน แต่หอผู้ป่วยวิกฤตินี้ พยาบาล 1 คน ต้องดูแลคนไข้ 8 คน</p> <p>-ด้าน รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประธานสัมพันธ์สภาการพยาบาล กล่าวว่า กรณีนี้ต้องสอบสวนตามขั้นตอนก่อน โดยจะคุยกับญาติ เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย และสภาฯ จะลงพื้นที่ที่ประชาสัมพันธ์ให้พยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ กรณีที่น่าจะเป็นเรื่องบุคคล ซึ่งปัจจุบันการเรียนพยาบาลจะมีการทดสอบสภาพจิตใจ อารมณ์ ก่อนเข้าเรียน และระหว่างเรียนด้วย</p> <p>-เสนอบทความ มุมมองของพยาบาลเอกชนรายหนึ่ง ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของพยาบาลรายนี้ แม้อาชีพพยาบาลต้องรับแรงกดดันหลายทาง แต่ไม่ควรนำแรงกดดัน หรือความเครียดไปลงที่ผู้ป่วย ส่วนการที่รพ.ไม่อนุญาตถ่ายคลิปในพื้นที่รพ.นั้น ไม่ได้เป็นการปกปิดพฤติกรรมของบุคลากร แต่เพราะจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย รวมทั้งมีเหตุการณ์ทางการแพทย์บางอย่างที่ไม่ควรเผยแพร่ออกไป</p>
<p>สยามรัฐ เดอะเนชั่น ข่าว สด ไทยโพสต์ PPTV ไทยรัฐ หนังสือที่ ชก 0032.005/173 ลว.26 ก.ย.61</p>	<p>รพ.ซุมแพชี้แจงกรณีลิ่มผ้าก๊อชหลังผ่าตัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ซุมแพ กล่าวถึงกรณีนางบุญถม ลายภูเขียว ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นว่า รพ.ซุมแพผ่าตัดพี่ชายแต่แพทย์ลิ่มผ้าก๊อชไว้ในท้อง ต้องผ่าตัดรอบที่ 2 ทำให้อาการทรุดและเสียชีวิต ว่า แพทย์วินิจฉัยว่าพี่ชายผู้ร้องเรียนเป็นเนื้องอกในไต ส่งชิ้นเนื้อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งทาง และได้นัดเข้าผ่าตัด รพ.ยอมรับผิดชอบกรณีลิ่มผ้าก๊อชและรับผิดชอบดูแลรักษาอยู่ 13 วัน เมื่ออาการดีขึ้นได้ให้ไปพักฟื้นที่บ้านต่อมาอีก 2 เดือน ผู้ป่วยจึงเสียชีวิต ซึ่งในขณะนั้นรพ.และญาติผู้ป่วยได้มีการพูดคุยและทำหนังสือสัญญาประนีประนอม โดยช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายเป็นเงิน 40,000 บาท ส่วนการเรียกร้องให้รพ.ชดใช้เงินอีก 300,000 บาทนั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในไตระยะสุดท้าย ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดทางการรักษาหรือผลจากการลิ่มผ้าก๊อชในตัวผู้ป่วย แต่จะมีการเยียวยาตามมาตรา 41 ในส่วนที่แพทย์ลิ่มผ้าก๊อชในตัวผู้ป่วย ซึ่งรพ.จะให้ข้อมูลกับคกก.กองทุนเยียวยาตามระเบียบต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผอ.รพ.ชุมแพแล้ว เบื้องต้นรพ.ชุมแพและสสจ.ขอนแก่นได้ส่งจนท.ลงพื้นที่พบกับญาติผู้เสียชีวิตที่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้น โดยข้อผิดพลาดเรื่องผ้าก๊อชที่อยู่ในร่างผู้ป่วยก่อนเสียชีวิต และการชดเชยเยียวยานั้น ได้ตั้งคกก.ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุความผิดพลาดซ้ำ และจะมีการเยียวยาตามมาตรา 41 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข ซึ่งต้องยื่นเรื่องมาที่จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ newtv ThaiPbs</p> <p>เว็บไซต์ newtv ThaiPbs เว็บไซต์สนุก</p>	<p>ร้องเรียนการให้บริการของรพ.</p> <p>-เสนอข่าว สื่อออนไลน์มีการแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดภายในรพ.แห่งหนึ่ง เป็นภาพเหตุการณ์พนักงานเซ็นเตียงผู้ป่วยลงทางลาดแล้วเสียชีวิต ทำให้ผู้ป่วยตกจากเตียง โดยนพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติรี ผอ.รพ.ระยอง ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่รพ.ระยองและเป็นอุบัติเหตุ หลังเกิดเหตุได้ดูแลรักษาคนไข้ ขณะนี้ปลอดภัยดี แพทย์ตรวจร่างกายแล้วปกติ จึงให้กลับบ้านได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเตียงผู้ป่วยเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นาน ประกอบกับภายในรพ.ได้ปรับปรุงทางเดิน ปรับภูมิทัศน์ ขณะเคลื่อนย้ายคนไข้อาจจะไม่ชำนาญจึงเกิดเหตุขึ้นพร้อมขอโทษประชาชน และยืนยันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Mickey Viiew โพสต์ข้อความระบุว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรพ.ชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะเดินไปหน้าตึกอุบัติเหตุ เห็นเจ้าหน้าที่เซ็นเตียงผู้ป่วยลงเนินหน้าอาคาร แต่ขาเตียงเกิดพับและล้มลง ทำให้ผู้ป่วยตกเตียง สายเครื่องช่วยหายใจหลุดออกจากแรงกระแทก เมื่อเข้าไปช่วยเหลือจึงพบว่าผู้ป่วยเป็นญาติของตนเองที่ป่วยด้วยอาการเลือดออกในสมอง โดยก่อนหน้านั้นผู้ป่วยใส่ที่ครอบช่วยหายใจ แต่หลังเกิดเหตุ แพทย์ได้เปลี่ยนมาเจาะคอเพื่อใส่ที่ช่วยหายใจแทน ก่อนส่งตัวไปรักษาต่อในห้องไอซียูที่รพ.อีกแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงพยาบาล โดยหลังเกิดเหตุยังไม่มีบุคลากรของรพ.ออกมาชี้แจง มีเพียงกระเช้าของผู้บริหารพ.ส่งมาเยี่ยมเท่านั้น ครอบครัวจึงไปแจ้งความที่สภ.แม่ริมแล้ว</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>รพ.จ.ชลบุรีไม่รับรักษา</p> <p>-เสนอข่าว น.ส อินทิรา โห้เพชร อายุ 29 ปี ชาว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 25 ก.ย. นายเจริญ โห้เพชร อายุ 67 ปี ซึ่งเป็นพ่อถูกทำร้ายภายในบ้านพักได้รับบาดเจ็บสาหัส นอนหมดสติกว่า 2 ชม. อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมสถานเมืองพัทยาได้นำส่งรพ.รัฐแห่งหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่และพยาบาลไม่ให้เข้ารับการรักษา อ้างว่าต้องนำเลขบัตรประชาชน 13 หลักมาแสดงก่อน แม้ครอบครัวจะยอมจ่ายค่ารักษาเองก็ไม่ยินยอมทำให้อีก 2 ชั่วโมงถึงจะได้รับการรักษาโดยผลการตรวจพบว่า ผู้ป่วยเลือดคั่งในสมอง กระดูกหน้าแตก ต้องส่งไปรักษาต่ออีกรพ. ขณะนี้ครอบครัวได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.หนองปรือแล้ว และฝากถึงผู้บริหารรพ.ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น</p>
<p>มติชน</p>	<p>บัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษก วิป สนช. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า อดีตนักการเมืองที่เคยมีอำนาจคุม สธ. โจมตีรัฐบาลบริหารโครงการ 30 บาทผิดพลาด ซึ่งสวนทางกับสำนักข่าว Bloomberg ที่จัดอันดับสุขภาพของประเทศต่าง ๆ และอันดับประเทศไทยสูงขึ้นจากอันดับ 41 เป็นอันดับ 27 สูงกว่าประเทศมาเลเซียที่อยู่อันดับ 29 (ลดจาก 22) และสูงกว่าเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย รวมทั้งอังกฤษที่เป็นประเทศต้นแบบ ซึ่งจากการที่ กมธ.สธ.ไปดูงานหลายประเทศ ล้วนแต่กล่าวถึงประเทศไทยว่าดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>มติชน ข่าวสด แนวหน้า บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ผจก. ออนไลน์</p>	<p>ถอนทะเบียนยาจุดกันยุง</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยตรวจพบผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก๊าท์ และผลิตภัณฑ์ อาท พลัส ยาจุดกันยุง 1 นำเข้าจากจีน โดยบริษัท ธนัทกร อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ผลการตรวจไม่พบสารสำคัญ d-Allethrin ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และยังตรวจพบสาร Bioallethrin สาร Meperfluthrin และสาร Heptafluthrin โดย 2 สารแรก ออย.ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องขึ้นทะเบียนก่อนนำเข้า เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบสารสำคัญตามที่ขึ้นทะเบียน แต่พบสารอื่นที่ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน จึงเข้าข่ายเป็นสิ่งที่ทำเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือบางส่วน จัดเป็นวัตถุอันตรายปลอม จึงเพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาต ให้ผู้นำเข้าเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง เรนเจอร์ สเก๊าท์ และผลิตภัณฑ์ อาท พลัส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ยาจุดกันยุง 1 จากผู้มีไว้ในครอบครอง ส่งคืนไปยังประเทศผู้ผลิต หรือแจ้ง อย.เพื่อควบคุมการทำลาย กรณีบริษัทฯ จุดกันยุงดังกล่าวฟ้องเอาผิดอย.นั้น อย.รอหมายเรียกอยู่และยืนยันว่าใช้สารที่ไม่ได้รับอนุญาตจริง อย.ทำตามหน้าที่</p> <p>-เสนอข่าว เฟสบุ๊คชื่อ Thanatkorn International Co.,Ltd. ชี้แจงกรณีมีสำนักข่าวบางแห่งให้ข่าวว่ามีสารเพิกถอนยาจุดกันยุงเรนเจอร์ สแก๊ท ควันน้อย (เลขที่ วอส 537/2555) ว่า ยาจุดกันยุงคว้นน้อย เรนเจอร์ สแก๊ท (เลขที่ วอส 34/2561) ที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดในขณะนี้ เป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจาก อย. ถูกต้องและเป็นสินค้าคนละตัวกับที่เป็นข่าว ส่วนที่ อย.เพิกถอนยาจุดกันยุง เรนเจอร์ สแก๊ท (เลขที่ วอส 537/2555) นั้น ในปี 2558 มีข้อกล่าวหาว่ามีสารที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. ซึ่งอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ต่อมา อย. ได้มีมติเพิกถอนใบอนุญาต แต่ เรนเจอร์ สแก๊ท ได้ขออุทธรณ์ตามสิทธิ จึงถือว่าคดียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม</p>
<p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวชื่นชมและขอบคุณ บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และคุณไมค์ ภิรมย์พร ที่ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยขับร้องบทเพลง “ระวังสาหล่า” (หมาบ้า) ในทำนองเพลง กลับคำสาหล่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ตามเนื้อเพลงอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงง่าย พร้อมรับมือและป้องกันโรคได้อย่างทันทั่วทั้ง</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีวัวในหมู่บ้านหนองไข้เหี้ย ม. 11 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา ตายเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 ผลตรวจพบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และชาวบ้านได้ฆ่าและเนื้อวัวไปแบ่งกันประกอบอาหาร ทำให้ต้องเร่งฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งเตือนชาวบ้านที่บริโภคเนื้อวัวให้รีบไปฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 5 รอบ ซึ่งรพ.สีดาได้สำรองวัคซีนไว้เพียงพอ</p> <p>ล่าสุด พบว่ามีวัวตายเพิ่มอีก 3 ตัว โดย 2 ตัว อยู่ในหมู่บ้านหนองอ้ายแหนบ ใกล้บ้านหนองไข้เหี้ย ชาวบ้านได้ช่วยกันฆ่าและเนื้อเอาไปขายให้กับคนในหมู่บ้าน ส่วนอีก 1 ตัวอยู่หมู่บ้านใกล้เคียง และมีการฆ่าและขายให้กับคนในหมู่บ้านกิน</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ ก๊อชชปี</p> <p>การเมือง</p>	<p>ปลัด สธ.กล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมา</p> <p>-กล่าวถึง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ว่าเป็นคนสงวนคำพูด แต่ตัดสินใจทำอะไรรวดเร็ว เต็มขนาด ล่าสุดในการประชุมมอบนโยบายให้ นพ.สสจ. ผอ.รพ.ทั่วประเทศ ได้พูดระบายความในใจก่อนเกษียณอายุราชการ ระบุว่า เป็นปลัด สธ. 2 ปี ภายใต้การกำกับของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. มีความสบายใจ เพราะให้อิสระในการทำงาน ตัดสินใจเต็มที่ ไม่ก้ำก๋ายแทรกแซง</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p>	<p>ปลัดคนใหม่</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุชม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจงบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีที่ส่วนกลาง ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ แต่ขอให้อยู่ในพื้นที่ “ทำโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน แล้วถ่ายรูปส่งมาในเฟซบุ๊ก “We are moph”</p>
<p>www.thailandplus.tv</p> <p>www.thaipr.net</p> <p>www.hfocus.org</p> <p>www.thaigov.go.th</p>	<p>สธ.ร่วมประชุมสหประชาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชม กาญจนพิมาย ว่าที่ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากรมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร สธ. เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรคและการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ก.ย. 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา ภาคประชาสังคม กลุ่มประชากรเปราะบาง ภาควิชาการ มูลนิธิการกุศล และภาคเอกชน โดยรัฐสมาชิกจะร่วมกันรับรองปฏิญญาทางการเมืองการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ</p> <p>การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเต็มคณะของทั้ง 2 การประชุม เป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและมีศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพกับนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกของประเทศไทยต่อไป และเป็นการส่งเสริมความมุ่งมั่นทางการเมืองของไทยในการยุติวัณโรค รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ</p> <p>ทั้งนี้ ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมคู่ขนานด้านสาธารณสุขในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 ใน 2 หัวข้อ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และแอลกอฮอล์ โรคไม่ติดต่อและการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สปริงนิวส์ มติชนออนไลน์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร รอง ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ขอให้กำลังใจและฝากความหวังในการผลักดันการแก้กฎหมายเพื่อพัฒนา กัญชาเป็นยาทางการแพทย์ให้ทันสภาชุดนี้ เพราะหากพัฒนายาจากกัญชาได้จะช่วยประเทศไทยได้อย่างมหาศาล</p> <p>นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษก วิป สนช. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า แนวคิดถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างประมวล กม.ยาเสพติด ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลฯ รวม 3 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดมาก อาจพิจารณาไม่ทันในสมัยนี้ สนช.จึงมีข้อเสนอร่างแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.2522 โดยใช้ ม.133 ของรัฐธรรมนูญฯ ถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 ทดลองวิจัย และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาโรคเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผลิตเพื่อความบันเทิง หรือถ้ารัฐบาลใช้มาตรา 44 ปลดล็อกก็ทำได้เพื่อประโยชน์ของคนไทยและผู้ป่วยอีกจำนวนมาก</p>
ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ	<p>ศูนย์กลางรักษาเด็กป่วยทางจิตเวชระดับโลก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ เร่งผลักดันให้สถาบันราชานุกูลเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการของไทยและภูมิภาคอาเซียน มีความเชี่ยวชาญดูแลผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาอย่างสมบูรณ์แบบ</p> <p>พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า แผนพัฒนาปี 2562-2563 ด้านระบบบริการ จะเพิ่มเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง ชุดตรวจประเมินระบบประสาทสัมผัสด้วยดนตรีบำบัด ชุดอุปกรณ์บูรณาการทำงานของระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ห้องกระตุ้นพัฒนาการ ชุดกระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคสนูชีเลน และชุดศึกษาพฤติกรรมเด็กพิเศษ รวมทั้งหมดเกือบ 40 ล้านบาท ขณะนี้สถาบันฯ ให้บริการตรวจรักษาเด็กป่วยทางจิตเวชทุกโรคในลักษณะรพ.กลางวัน ในรอบ 9 เดือนปีงบประมาณ 2561 มีผู้ป่วยใช้บริการเฉลี่ย 4,500 ครั้ง/เดือน โรคที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่ ออทิสติก รองลงมาคือ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา พัฒนาการล่าช้า ความผิดปกติทางพันธุกรรม และสมาธิสั้น</p>
ข่าวสด	<p>โรคทางจิตเวช</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำประชาชนที่มีอาการกังวล คิดฟุ้งซ่าน กลัวเกินกว่าเหตุ ร่วมกับมีอาการทางกายอย่างน้อย 3 อย่าง เช่น ท้องเสีย ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม เป็นติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน ควรรีบพบแพทย์ เนื่องจากเป็นโรควิตกกังวลชนิดหนึ่ง คาดทั่วประเทศมีคนป่วยโรคนี้นักว่า 1 แสนคน หากไม่ได้รับการรักษา อาการจะรุนแรงขึ้นและทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา เช่น ซึมเศร้า โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง</p>
สยามรัฐ	<p>โรคเหงือกอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเหงือกอักเสบ เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อของเหงือก กระทั่งต่อกระดูกและเนื้อเยื่อปริทันต์รอบๆ ที่ช่วยพยุงฟัน ทำให้ฟันโยก หลุด หรืออาจต้องถอนในที่สุด จึงต้องระวังเรื่องอาหาร รักษาความสะอาดในช่องปากให้ดี แปรงฟันให้สะอาด โรคเหงือกบางชนิดสามารถละลายกระดูกรอบฟัน ทำให้เหงือกร่นเป็นรู และอาจเป็นโรคเหงือกรุนแรง จึงควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรักษาเร่งด่วน</p> <p>ทพ.บุญชู สุริย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การจัดฟันในผู้ที่มีปัญหาโรคเหงือกสามารถทำได้ แต่จะต้องรักษาโรคเหงือกและอวัยวะรองรับฟันให้ดีก่อน แผนรักษาจะขึ้นกับความรุนแรงของโรคเหงือก กรณีฟันโยกมาก หรือสูญเสียอวัยวะที่รองรับฟันไปมาก อาจต้องเลือกถอนฟันซี่นั้นออกไป และกรณีที่ทำเป็น ทันตแพทย์จัดฟันจะทำงานร่วมกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคเหงือกตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดฟัน ระหว่างจัดฟัน และหลังจัดฟัน</p>
ทีวีช่อง 7 กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคจากนกพิราบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนอย่าเข้าไปใกล้ฝูงนกพิราบ เพราะในตัวนกพิราบมีเชื้อราชนิดที่ส่งผลต่อปอดของคนได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปอดหรือโรคถุงลมโป่งพอง นอกจากนี้ ในมูลนกพิราบยังมีเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดปะปนอยู่ จึงไม่ควรสัมผัสมูลนกทั้งเปียกและแห้งโดยตรง</p> <p>นพ.สินชัย รองเดช รอง นพ.สสจ.ตรัง เผยว่า โรคคริปโตคอกโคสิส เกิดจากเชื้อราคริปโตคอกคัส นีโอฟอร์แมนส์ ที่อยู่ในมูลนกพิราบ เมื่อหายใจเอาสปอร์ราหรือเชื้อราเข้าไปจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดและสมอง มีอาการไข้ ไอ เป็นเลือด เจ็บหน้าอก มีปัญหาทางการมองเห็น มึนงง หากมีการติดเชื้อที่สมองจะมีการสับสน และพฤติกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด แนวนหน้า เดลินิวส์ M2F เว็บไซต์แนวหน้า	<p>เปลี่ยนแปลงไป ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเอง โดยหลีกเลี่ยงนกพิราบและบริเวณที่นกอาศัยอยู่ หรืออยู่ใกล้ทรงนกที่ไม่ได้ทำความสะอาด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อง่าย คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง คนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตราชเทวี สำนักอนามัย และกรมปศุสัตว์ จัดทีมลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างนกพิราบ พบว่า มากกว่าร้อยละ 5 มีเชื้อราและแบคทีเรีย เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน จึงต้องหาวิธีตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและการเพิ่มจำนวนของนก โดยในวันที่ 1 ต.ค. 2561 จะประชุมหารือสำนักอนามัยและสำนักงานเขต โดยจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารสัตว์ในสวนสาธารณะและพื้นที่ทั้ง 50 เขต</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>บุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก กล่าวถึงกรณีบริษัทบุหรีญี่ปุ่น เข้าพบกรม.การคลังและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมกิจการกับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ว่า เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่ง การอนุญาตให้บริษัทบุหรีข้ามชาติเข้ามาผลิตบุหรีภายในประเทศ จะมีผลเสียมาก คือ บุหรีราคาจะถูกกด ประชาชนจะสูบบุหรีมากขึ้น บริษัทฯ จะอ้างสิทธิการมาลงทุนโดยตรงในประเทศ (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) ในการเรียกร้องรัฐบาลไม่ให้ขึ้นภาษี ไม่ยอมให้รัฐออกกฎระเบียบต่าง ๆ มาควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ถือว่าเป็นการลิดรอนอธิปไตยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ขอให้ผู้นำประเทศพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ</p>
มติชน	<p>วันยุติการตั้งครรภ์สากล</p> <p>-เสนอข่าว รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กล่าวในการเสวนา "Let's Talk Abortion" เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล 28 ก.ย. ว่า ปัญหาผู้หญิงบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำแท้งสามารถป้องกันได้ หากให้ทางเลือกในการเข้ารับบริการทำแท้งที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ขณะที่ประเทศไทยกฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้ 3 เงื่อนไขคือ 1.ท้องที่อันตรายต่อสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 2.ท้องจากการถูกล่วงทางเพศในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และ 3.ตัวอ่อนในครรภ์มีความพิการรุนแรง มีการประมาณการว่า ผู้หญิงไทยทำแท้งขั้นต่ำ 200,000 คนต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการทำแท้งคนละ 20,000 บาท ที่ผ่านมารวมอนามัย ร่วมกับ สสส. จัดตั้งเครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral System for Safe Abortion: RSA) โดยรวบรวมแพทย์และทีมสหวิชาชีพมาคอยให้คำปรึกษาและบริการ และได้เปิดตัวเว็บไซต์ rsathai.org เพื่อให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ศึกษาข้อมูลเครือข่ายสถานบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย และขอความช่วยเหลือ</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ	<p>รพ.ราชทัณฑ์เข้าระบบ 30 บาท</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ต้องขังประมาณ 6,020 คน ซึ่งสามารถเลือกลงทะเบียนกับหน่วยบริการเรือนจำกลางบางขวางได้ ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชน ได้รับบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการรับและให้บริการ ตลอดจนลดภาระของเจ้าหน้าที่ควบคุม ขณะเดียวกันสถานพยาบาลในเรือนจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยรับส่งต่อ จะได้รับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวและงบจ่ายตามผลงาน ช่วยให้สามารถจัดบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.ดิเรก ตีศรี รอง ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า เปิดเผยว่า เดิมหน่วยบริการในเรือนจำรับการอุดหนุนงบประมาณจากรพ.พระนั่งเกล้าเป็นค่าตรวจรักษาผู้ต้องขัง แต่ปัจจุบัน สปสช. เขต 4 ได้อนุมัติให้หน่วยบริการในเรือนจำบางขวางขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำปฐมภูมิ สามารถให้บริการทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและตรวจรักษา ในกรณีผู้ป่วยหนัก ต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง หรือต้องผ่าตัด จะส่งต่อให้รพ.พระนั่งเกล้า รพ.ราชทัณฑ์และรพ.เฉพาะทางอื่น ๆ</p>
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ Sanook.com	<p>ก๊าชรวู้ จ.ชลบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นางสุกัลยา อายุ 56 ปี เจ้าของห้องเช่าในพื้นที่ ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แจ้งว่ามีก๊าชรวู้ไหลออกมาจากโรงเก็บของเก่าบางเสร่ รวมเศษ ทำให้คนที่เข้าบ้านพัก 6 คน แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ส่วนต้นไม้ในพื้นที่มีใบเหลือง บางใบไหม้ จนเหี่ยวตาย ด้านนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ สสอ.สัตหีบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พื้นที่ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบเป็นก๊าซไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ ได้ประสานผู้ประกอบการให้แก้ไขปัญหาค้างต้น โดยนำถังที่ก๊าซรั่วไหลไปฝังดิน ขณะนี้ก๊าซหยุดรั่วไหลแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในอากาศ

[fanmoph](#)[pr_moph](#)[healthmoph](#)[moph channel](#)[clubhealthch](#)